

SỞ TƯ PHÁP TỈNH HÃ NAM	
CÔNG VĂN ĐẾN	Số: 1744 Ngày: 16/9/2015

TỈNH ỦY HÀ NAM

Số 28 -CT/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phủ Lý, ngày 14 tháng 9 năm 2015

## CHỈ THỊ

### về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, công tác trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Trợ giúp pháp lý được thực hiện rộng rãi đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. Hoạt động trợ giúp pháp lý đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý bước đầu được củng cố, kiện toàn; năng lực của người thực hiện trợ giúp pháp lý được nâng lên rõ rệt. Qua đó, giúp người được trợ giúp pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình; nâng cao hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã hội, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp và vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, công tác phối hợp của một số cơ quan, đơn vị trong hoạt động trợ giúp pháp lý chưa được quan tâm; năng lực, trình độ của cán bộ làm công tác trợ giúp pháp lý có mặt còn hạn chế; thời lượng tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin còn ít; nhận thức pháp luật của người dân nhất là những người có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ khi tham gia tố tụng còn hạn chế. Một số cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, luật sư chưa thực hiện hết trách nhiệm về trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

Để đẩy mạnh hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay, đồng thời nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW và Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành thực hiện tốt một số nội dung sau:

1- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006; Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 01/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015-

2025. Nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý, tập trung thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, trong đó chú trọng vụ việc trong lĩnh vực tố tụng hình sự, hôn nhân và gia đình, các vụ việc đại diện ngoài tổ tụng, tư vấn pháp luật tại trụ sở, tư vấn pháp luật tiền tố tụng.

2- Đổi mới công tác trợ giúp pháp lý theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với lộ trình, tiến tới sau năm 2025, người thực hiện trợ giúp pháp lý là luật sư hành nghề, bảo đảm cho các đối tượng thuộc diện được trợ giúp pháp lý được cung cấp dịch vụ trợ giúp pháp lý kịp thời, chất lượng.

3- Nâng cao chất lượng hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy các cơ quan tư pháp trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp về nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa theo tinh thần Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 và Kết luận số 92-KL/TW, ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị. Nâng cao nhận thức của các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng; tạo điều kiện thuận lợi cho Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư hoàn thành tốt nhiệm vụ khi tham gia hoạt động tố tụng.

4- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý nhà nước và phối hợp trong công tác trợ giúp pháp lý. Xây dựng kế hoạch trợ giúp pháp lý phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của địa phương, đơn vị theo từng giai đoạn. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch, chính sách về trợ giúp pháp lý nhằm đảm bảo nguồn lực thực hiện trợ giúp pháp lý. Triển khai thực hiện các hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả, kịp thời cung cấp các dịch vụ pháp lý cho đối tượng được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

5- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên khuyến khích các hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia hoạt động trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật trợ giúp pháp lý. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến hội viên, đoàn viên và nhân dân về tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

6- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Nam, Đài

phát thanh - Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền về hoạt động trợ giúp pháp lý đảm bảo phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

7- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý; phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chi thị; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chi thị này được phổ biến đến Chi bộ Đảng./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW Đảng ;
- BCS Đảng Bộ Tư pháp; } *để báo cáo*
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Ban cán sự đảng, đảng đoàn;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, Thành ủy, đảng ủy trực thuộc;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ**

**BÍ THƯ**



**Mai Tiên Dũng**